

ชื่อเรื่อง:	การอภิบาลผู้สูงวัยบนพื้นฐานพระกิตติคุณยอห์น 21:15-19 : กรณีศึกษาคริสตจักรศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ:	สุรสิทธิ์ บ่อมแสนพล
ชื่อปริญญา:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ:	ศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สาธัญญ์ บุญเกียรติ
วันที่อนุมัติผลงาน:	19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถาบันการศึกษา:	มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย
จำนวนหน้า	60 หน้า
คำสำคัญ	การอภิบาลผู้สูงวัย

### บทคัดย่อ

รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ถึงหลักการอภิบาลผู้สูงวัยบนพื้นฐานพระกิตติคุณยอห์น บทที่ 21:15-19 โดยศึกษากรณีของคริสตจักรศรีงาม เขตอภิบาลที่ 4 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยทั้งในสังคมทั่ว ๆ ไปและในคริสตจักรโดยเฉพาะคริสตจักรชนบทบางท้องถิ่นผู้สูงวัยไม่ได้รับการอภิบาลดูแลอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทำให้ต้องเผชิญชีวิตอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากลูกหลานต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวเมืองเพื่อรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือการเล่าเรียนศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจในการอภิบาลตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ใน ยอห์น บทที่ 21:15-19 ทั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำการค้นคว้าอิสระ โดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในด้านการอภิบาลสมาชิกของคริสตจักร และได้ศึกษาถึงความหมาย หลักการต่าง ๆ ของการอภิบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการอภิบาลดูแลผู้สูงวัย งานวิจัยฉบับนี้มีวิธีการดำเนินการวิจัยเอกสารอีกทั้งการสัมภาษณ์เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลปัจจุบันของผู้สูงอายุในคริสตจักรศรีงาม รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแนะแนวทางให้กับคริสตจักรในการอภิบาลดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาคือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำของคริสตจักร ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษยาภิบาล ประธานคริสตจักร ผู้ปกครอง ประธานสตรี และประธานอนุชน จากนั้นดำเนินการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และนำผลของการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการอภิบาลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลกรณีวิเคราะห์พระธรรมยอห์น 21:15-19 ในเรื่องของการอภิบาลเลี้ยงดูลูกแกะ เป็นการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกแกะของพระเยซูที่พระองค์ทรงต้องการให้เปโตรสาวกของพระองค์กระทำเพื่อนำแนวทางของการอภิบาลเลี้ยงดูนี้มาปรับใช้ในการอภิบาลผู้สูงอายุในคริสตจักรต่อไป